
สรุปผลการประชุมชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ 

สภาผูแทนราษฎร 
วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา 1๔.๒๕ – 1๖.๑๕ น. 

ณ หองประชุม ๔๑๖-๔๑๗ (หองประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย 
(ในสวนท่ีเก่ียวของกับสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 

เริ่มประชุมเวลา 1๔.๒๕ น. 

ตามท่ี มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ สภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา 1๔.๒๕ – 1๖.๑๕ น.        
ณ หองประชุม ๔๑๖-๔๑๗ (หองประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นั้น เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (นายแพทยไพศาล ดั่นคุม) ไดชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ ตอสภาผูแทนราษฎร สรุปประเด็นคําถาม และขอสังเกตไดดังนี้ 

ประเด็นคําถาม 

๑. นายจุลพันธ อมรวิวัฒน 

1.1 คําถาม : ภาคธุรกิจรองเรียนวากระบวนการอนุมัติอาหารและยาใชเวลานานมาก ขอทราบวา 
อย.สามารถลดระยะเวลาลงไดอีกหรือไม เพ่ือใหมีกระบวนการท่ีรวบรัด/รวดเร็วข้ึน และมีกรอบหรือ
ระยะเวลาในการทํางานหรือไม 

 คําตอบ : กรอบการอนุมัติ/อนุญาต อย.ไดดําเนินการตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ ซ่ึง อย.มีกระบวนการอนุญาตกวา ๔๐๐ กระบวนงาน มีคูมือประชาชน 
๒๕๐ คูมือ และมีระบบ e-Submission ท่ีอํานวยความสะดวกในการยื่นคําขออนุญาต ทําใหสามารถพิจารณา
ไดตามกรอบคูมือประชาชนถึง ๙๙%  สวนระยะเวลาอนุญาตจะข้ึนอยูกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ เชน 
ผลิตภัณฑความเสี่ยงต่ํา เชน เครื่องสําอางใชเวลาอนุญาตไมเกิน ๓ วัน หรือแบบ auto e-Permission         
แตถาเปนผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน กลุมยาแผนปจจุบันหรือยาชีววัตถุ ตองใชระยะเวลา
คอนขางสูง ประมาณ ๒๙๐ วัน แตเม่ือเทียบกับตางประเทศ คาเฉลี่ยจะต่ํากวาอยูแลว  ท้ังนี้ อย.จะพัฒนา     
ในสวนนี้ใหดียิ่งข้ึนไป 

๒. นายนิคม บุญวิเศษ 

๒.๑ คําถาม : กลุมผูผลิตยาสมุนไพรในประเทศไทย มีสูตรยาแผนโบราณหลายสูตรท่ีไมสามารถข้ึน

ทะเบียนและขายได จากกฎหมายท่ีเขมขนข้ึน การนํากฎระเบียบของสากลมาใชในยาแผนโบราณ ทําให

ผูประกอบการหลายรายไมสามารถประกอบธุรกิจได เสนอให อย.มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนให

ผูประกอบการประกอบธุรกิจใหงายข้ึน 

คําตอบ : อย.มี พ.ร.บ.สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับใหม ประกาศใชเม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑการพิจารณาใหสอดคลองกับองคความรูของแพทยแผนไทยหรือความรูดั้งเดิม 
หรือยาท่ีพัฒนามาจากแพทยแผนไทย เชน ยาสามัญประจําบานท่ีมี positive list อยู สามารถอนุญาตได
ภายใน ๑ วัน  ท้ังนี้ ในสวนของการบังคับใชมาตรฐาน GMP วิธีการผลิตและสถานท่ีผลิต จะข้ึนอยูกับ
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ เพ่ือผลิตภัณฑมีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลท่ีดี 



 - 2 -  

๒.๒ คําถาม : อย.มีการตรวจสอบหรือไมวา ยาตํารับใดมีคุณสมบัติตามท่ีโฆษณาหรือไม และทําไมจึง
เลือกปฏิบัติในการตรวจจับการโฆษณาในสื่อโทรทัศนโดยเฉพาะชองดาวเทียม สวนชองใหญไมมีใครกลา
ดําเนินการ 

คําตอบ : อย.ไดรวมกับ กสทช. เพ่ือตรวจสอบโฆษณาในสื่อโทรทัศนและวิทยุ เพ่ือเปนการ
คุมครองผูบริโภค ท้ังนี้ อย.ไมไดเพียงควบคุมและกํากับอยางเดียว แตยังมีการใหความรูเรื่องของปฏิบัติให
ถูกตองดวย 

๓. นายวัชรพล โตมรศักดิ์ 

๓.1 คําถาม : อย.มีกระบวนการตรวจสอบการโฆษณาถังเชาและเห็ดหลินจืออยางไร ท่ีมีการโฆษณา
เกินจริงและราคาแพง 

คําตอบ : กอนท่ีจะโฆษณาผูประกอบการจะตองขออนุญาตกับ อย.กอน ซ่ึง อย.ไดจัดทํา
ฐานขอมูลการตรวจสอบการโฆษณาเพ่ือใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลบนเว็บไซต อย.ได  นอกจากนี้ มีการ
ทํางานรวมกับเครือขาย ชุมชน กระทรวง DE e-Commerce e-Marketplace LAZADA Shopee ในการ
เฝาระวังและดําเนินการกับผูกระทําความผิด 

๔. พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 
4.1 คําถาม : ขอทราบรายละเอียดคาจางเหมาบริการ หนา ๒๘ วงเงิน 141,649,700 บาท วา

ทําอะไรบาง 
คําตอบ : คาจางเหมาบริการ วงเงิน 141,649,700 บาท สวนใหญเปนคาตรวจวิเคราะห

ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีสงตรวจกรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนเงินประมาณ 49 ลานบาท และมีการจาง
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรการพิจาณาอนุมัติ อนุญาตตางๆ การจางเหมาดูแลสํานักงาน การจางเหมา
เครื่องถายเอกสาร การจางเหมาเจาหนาท่ี ในสวนของ อย.มีขาราชการรวมพนักงานราชการไมถึงพันคน 
จึงตองมีการจางเหมาคนในสวนนี้เพ่ิมเติม ท้ังท่ีเปนวิชาชีพและฝายสนับสนุนมารวมดําเนินงาน 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

๑. นายนิคม บุญวิเศษ 

๑.๑ ควรสงเสริมการสงออกสมุนไพรเพ่ือนํารายไดเขาประเทศ และผลักดันยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ

อาหารเสริมสมุนไพรใหใชในโรงพยาบาลเพ่ือการรักษาผูปวย และลดการใชยาแผนปจจุบัน 

๑.๒ ควรแกไขกฎหมายเก่ียวกับการโฆษณา ใหเปนการคุมครองผูบริโภค ไมใชการกีดกันผูบริโภค

เขาถึงยาสมุนไพร 

ประเด็นคําถามท่ีช้ีแจงเปนเอกสาร 

๑. นายชลนาน ศรีแกว 

๑.๑ ขอเอกสารรายละเอียดสถานะและแผนการใชเงินนอกงบประมาณ ท่ีนํามาสมทบและมิไดนํามา
สมทบกับเงินงบประมาณ  

๑.๒ การตรวจสอบผักผลไม ณ ดานนําเขา (ดานเชียงของ) และกรณีท่ีมีการแบนสารพิษ ขอทราบวา 
มีกระบวนการปกปองคุมครองสุขภาพประชาชนอยางไร 
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๒. พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 
 จากกรณีท่ีมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จํานวนเงิน ๖๗,๙๐๐ บาท เพ่ือคืนเงินรายไดแผนดิน 
เนื่องจากผูประกอบการชําระคาธรรมเนียมซํ้าซอน ขอเอกสารสําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ท่ี 
กค 0420.1/ว78 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่ีอางถึง 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาขอตอบชี้แจงเฉพาะประเด็นสําคัญดังท่ีกลาวแลวขางตน และ

ขอรับขอสังเกตไปดําเนินการปรับกระบวนการทํางาน ในสวนประเด็นอ่ืนๆ ขอชี้แจงเปนเอกสารให

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผูแทนราษฎร ตอไป 

เลิกประชุมเวลา 1๖.๑๕ น. 

 

นางสาวจิราวรรณ  ลิ้มไพบูลย 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

นางสาวทศพร  เวศนานนท 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ผูตรวจรายงานการประชุม 

  

 

นางวารีรัตน  เลิศนที 
.ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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